
 

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 134  —  132. mál.

Fyrirspurn

til fjármála- og efnahagsráðherra um aðgengi fatlaðs fólks að opinberum byggingum.

Frá Birgittu Jónsdóttur.

1. Hvaða starf hefur farið fram í ráðuneytinu til að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að bygg-
ingum í eigu ríkisins og þeim sem ríkið er með á leigu?

2. Hvaða sjónarmið ráða ríkjum varðandi aðgengi fatlaðs fólks að byggingum sem ríkið
lætur reisa í nánustu framtíð eða velur til leigu?

Skriflegt svar óskast.

 




